

Mã tham dự

Dựa trên Bộ Giáo dục [Mã số đăng ký đi học](#).

Sự miêu tả		Ví dụ
MỘT	Không hợp lý Vắng mặt không có lý do là khi hiệu trưởng quyết định không chấp nhận lời giải thích của phụ huynh/người chăm sóc về việc vắng mặt của con mình, bằng cách sử dụng quyết định và phán đoán chuyên môn của họ. Mã này được sử dụng nếu không có lời giải thích nào được đưa ra trong vòng 7 ngày.	<ul style="list-style-type: none"> Phụ huynh/người chăm sóc thông báo với nhà trường rằng học sinh sẽ nghỉ học để tổ chức sinh nhật của mình. Mẫu vắng mặt lặp đi lặp lại được giải thích là do bệnh tật, không có bằng chứng/thông tin y tế phù hợp để hỗ trợ cho việc vắng mặt Tham dự tiệc sinh nhật Ngủ trong
S	Đau ốm Mã này được sử dụng khi việc vắng mặt là do bệnh tật hoặc thương tích hoặc do kết quả của cuộc hẹn khám bệnh hoặc khám bệnh và hiệu trưởng chấp nhận lời giải thích này. Nên cung cấp giấy chứng nhận y tế nếu có thể.	<ul style="list-style-type: none"> Cuộc hẹn khám bệnh Hẹn khám răng Cuộc hẹn trị liệu nghề nghiệp Liệu pháp ngôn ngữ
L	Nghỉ phép được chấp thuận Mã này được sử dụng cho phép nghỉ phép đã được hiệu trưởng chấp thuận.	<ul style="list-style-type: none"> Sự kiện văn hóa/tôn giáo Cam kết gia đình, ví dụ như Xin lỗi công việc, tang lễ hoặc trường hợp khẩn cấp trong gia đình Kỳ nghỉ gia đình trong thời gian học Các sự kiện khẩn cấp (hỏa hoạn, lũ lụt hoặc tuyết rơi khiến một số học sinh không thể đến trường khi trường mở cửa). Tai nạn/sự kiện không lường trước. Ví dụ, đường ngập, bình ắc quy ô tô hết điện, tàu hỏa bị chậm trễ hoặc đình công và học sinh không có lựa chọn phương tiện di chuyển nào khác.
B	Hoạt động chính thức của trường Mã này được sử dụng khi học sinh không ở trên trang web của trường, không có mặt tại trường để làm việc chính thức.	<ul style="list-style-type: none"> Thể thao trường học (lễ hội khu vực và tiểu bang) Học sinh đại diện cho nhà trường trong các hoạt động chính thức (ví dụ, chung kết cuộc thi đánh vần, tranh luận, họp hiệu trưởng) Chuyển tham quan của trường Kiểm tra chọn lọc/OC
F	Linh hoạt Mã này được sử dụng khi học sinh có thời gian biểu linh hoạt và không đến trường vì không bắt buộc phải đến trường.	<ul style="list-style-type: none"> Đánh giá Best Start Bắt đầu so le vào đầu năm cho các nhóm năm cụ thể Trường hợp một lớp học hoặc trường học được tuyên bố không hoạt động và tài liệu học tập tại nhà được cung cấp
H	Đăng ký chung Học sinh đã ghi danh vào một trường học và được yêu cầu hoặc chấp thuận tham gia một cơ sở giáo dục thay thế theo hình thức học theo từng đợt hoặc toàn thời gian.	<ul style="list-style-type: none"> Lớp hỗ trợ Trường học hành vi Trường bệnh viện
TÔI	Miễn trừ đã được chấp thuận Mã này được sử dụng khi học sinh được miễn đi học, theo Quy trình miễn trừ của trường. Trong mọi trường hợp, phải lập kế hoạch hợp tác với gia đình trước khi cấp Giấy chứng nhận miễn trừ bởi viên chức được ủy quyền.	<ul style="list-style-type: none"> Học sinh được miễn học một phần ngày (nghệ thuật chuyên sâu, thể thao chuyên sâu, việc làm) và một viên chức có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận miễn học. Học sinh được miễn đến trường một phần ngày (chuyển tiếp, hành vi, kế hoạch chăm sóc sức khỏe) và Giấy chứng nhận miễn trừ đã được cấp bởi một viên chức có thẩm quyền.
E	Đình chỉ Mã này được sử dụng khi học sinh bị đình chỉ học.	